

# Tăng hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng Covid-19 từ mũi 3, mũi 4

Số ca mắc mới, ca nặng gia tăng là diễn biến mới nhất của dịch Covid-19 tại Việt Nam trong những ngày qua. Tại Thái Bình, số ca mắc cũng có xu hướng tăng nhẹ. Trước diễn biến của dịch Covid-19, cùng với khẩu trang, khử khuẩn, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch, tiêm mũi 3, mũi 4 để tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể.

Sự xuất hiện của các biến thể mới khiến dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao tại nhiều quốc gia. Theo thông tin từ Bộ Y tế, qua đánh giá các ca bệnh Covid-19 nặng và tử vong tại Việt Nam thời gian gần đây, có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19. Do đó, ngành y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường rà soát, triển khai tuyên truyền và tiêm vắc-xin cho người dân, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao. Tại Thái Bình, theo thống kê của Sở Y tế, những ngày gần đây số ca mắc mới dao động từ 50 - 60 ca/ngày. Ở các cơ sở y tế, số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị cũng tăng. Trung bình số ca điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh mỗi ngày khoảng 60 - 70 ca. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin, cũng cố thêm hàng rào miễn dịch cho người dân, các địa phương

vẫn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố... Qua đó, nhiều người cao tuổi, người có hệ miễn dịch kém, có bệnh nền, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hiểu hơn về tầm quan trọng của vắc-xin phòng Covid-19 và hiệu lực của vắc-xin sẽ suy giảm theo thời gian... chủ động đi tiêm mũi 3, mũi 4.

Bà Mai Thị Thành, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) chia sẻ: Tôi đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và chuẩn bị tiêm mũi 4. Lợi ích của việc tiêm vắc-xin đã được nói nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nên tôi mong muốn được tiêm khi đủ điều kiện.

Cũng như bà Thành, trước số ca mắc mới, ca nặng phải nhập viện điều trị tăng, bà Nguyễn Thị Bưởi, xã Bách Thuận (Vũ Thư) đã nhắc các con chớ đến trạm y tế xã để tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Bà Bưởi cho biết: Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là bảo vệ cho bản thân, gia đình và cả xã hội. Vì thế, tiêm khi đến lượt cũng là quyền lợi và cả trách nhiệm của mỗi người. Tôi đã gần 90 tuổi, có bệnh nền, không chủ quan nên tôi đã tiêm ngay khi có giấy báo của y tế địa phương.

Trước số ca mắc Covid-19 cộng đồng tăng nhẹ, nhiều

người bị tái mắc Covid-19, các địa phương tiếp tục đón lực triển khai tiêm mũi 3, mũi 4 cho người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người làm việc trong những môi trường có nguy cơ cao và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi... Theo đánh giá của ngành y tế, Thái Bình là tỉnh có số dân di học tập, lao động ở các địa phương khác đông nên chính quyền, y tế cơ sở còn gặp nhiều khó khăn trong rà soát, thống kê số lượng người tiêm. Việc xây dựng kế hoạch tiêm phụ thuộc vào lịch làm việc, công tác của phần lớn dân cư trên địa bàn. Để hoàn thành các mục tiêu tiêm vắc-xin đã đề ra, ngành y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến dịch Covid-19, lợi ích của việc tiêm vắc-xin và thông điệp mới nhất của Bộ Y tế 2K (khẩu trang, khử khuẩn), tiêm vắc-xin phòng Covid-19 kết hợp thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức trong phòng, chống dịch. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát đối tượng tiêm và đăng ký nhu cầu tiêm vắc-xin theo từng nhóm đối tượng trong tháng 9/2022, bảo đảm công tác tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn được triển khai an toàn, hiệu quả, khoa học.

HOÀNG LANH



Người dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

# Tin nhắn nghĩa tình

Ngày 22/7/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) tổ chức lễ công bố và phát động chương trình nhân tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" năm 2022. Chương trình nhằm vận động mọi người cùng chung tay góp sức ủng hộ nạn nhân chất độc da cam nghèo, khổ khăn trên cả nước.



Hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Đông Hưng tham gia nhân tin để ủng hộ những đồng đội còn gặp nhiều khó khăn.

về mục đích và ý nghĩa của chương trình, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, tất cả 154 hội viên của xã Đông La đã ủng hộ 1 tin nhắn là 20.000 đồng để chia sẻ khó khăn tới những đồng đội của mình trên khắp cả nước, đạt 200% chỉ tiêu được giao. Đó thực sự là một con số ấn tượng thể hiện nghĩa tình đồng đội của hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin xã Đông La với những người đồng đội đang hàng ngày phải chống chọi với di chứng của chất độc hóa học.

Đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, ông Nguyễn Đình Quyền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin xã Nguyễn Xá chia sẻ về cách làm của mình: Ngay khi nhận được đề nghị công văn chỉ đạo của Huyện hội về chương trình nhân tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi tiến hành họp ban chấp hành để phân công

nhệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của xã thì chúng tôi cũng tích cực đi từng nhà hội viên để vận động, giải thích cho anh em về mục đích, ý nghĩa của chương trình này. Bởi vậy, mặc dù cuộc sống của một số hội viên còn nhiều khó khăn nhưng anh em đều rất nhiệt tình ủng hộ.

Chương trình nhân tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" năm 2022 nhằm vận động đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay, góp sức ủng hộ, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, học nghề, xây sửa nhà tình nghĩa, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nghèo, khó khăn trên cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Số tiền thu được từ

chương trình nhân tin không những thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam, còn làm cho hàng triệu người Việt Nam, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Đông Hưng, việc chung tay thực hiện chương trình nhân tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam thể hiện nghĩa tình đồng đội, tinh thần tương thân tương ái của mỗi hội viên đối với những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là tình cảm, trách nhiệm của mỗi hội viên để góp phần nhỏ bé làm cho cuộc sống của những người bị chất độc da cam ngày một tốt đẹp hơn.

DUY TÙNG

# Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở thị trấn Hưng Nhân

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là lực lượng Công an thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", huy động sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) và lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà tặng công cụ hỗ trợ cho các tổ tự quản của thị trấn Hưng Nhân.

Hàng năm, vào dịp 19/8, thị trấn Hưng Nhân đều tổ chức chức năng ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thiết thực thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Thông qua ngày hội tuyên truyền, nâng

cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sức mạnh của quần chúng tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đến nay, trên địa bàn thị trấn đã xây dựng và duy trì

hoạt động hiệu quả 11 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 14 đội chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sức mạnh của quần chúng tham gia của hàng trăm thành viên là những gương mặt ưu tú, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an ở

cơ sở. Qua thực hiện, nhiều mô hình tự quản, tự phòng đã phát huy hiệu quả như: Cầu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Thị An - Tiên Phong, mô hình camera giám sát an ninh trật tự đã lắp đặt 36 mắt tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Mô hình này khi đưa vào hoạt động đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn; từ đó lực lượng chức năng kịp thời phát hiện nhiều vụ việc quan trọng ở cơ sở; đồng thời nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản của quần chúng nhân dân, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Hơn 1 năm qua, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã hỗ trợ Công an thị trấn Hưng Nhân xác minh, làm rõ 15 vụ việc; trong đó trọng cấp tài sản 5 vụ, thu hồi 56,6 triệu đồng, gây thương tích 3 vụ, xác định diễn biến, phương tiện liên quan đến tại nạn giao thông 6 vụ.

Thông qua phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", quần chúng nhân dân đã cung cấp 97 nguồn tin có liên quan, đồng công tác an ninh trật tự trong đó 78 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an phát hiện và phối hợp truy bắt đối tượng, điều tra khám phá 24 vụ án hình sự, 42 đối tượng; triệt phá 6 điểm, 102 vụ tàng trữ, sử

dụng trái phép chất ma túy, cầm hóa giáo dục 43 đối tượng hình sự; giải quyết 52 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; cầm hóa giáo dục tại cộng đồng 35 đối tượng vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự và đã có 12 người tiến bộ, giới thiệu việc làm ổn định cho 16 người...

Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đánh giá: Hiệu quả thiết thực nhất của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở thị trấn Hưng Nhân chính là đã khơi dậy được ý thức người dân chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống, đấu tranh tố giác tội phạm. Từ đó giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Qua đánh giá, các mô hình tự quản, tự phòng đều được xây dựng theo hướng thiết thực, hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại thị trấn Hưng Nhân đã thực sự phát huy hiệu quả, lan tỏa trong các cấp, các ngành và trong cộng đồng dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

DẶNG MAI (Công an tỉnh)

# Bộ Công an sẽ in thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/9

(chinhphu.vn) Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin "nơi sinh" vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam.

Bộ Công an có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin "nơi sinh" của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu.

Đồng thời, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa mục "nơi sinh" vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.

Tại họp báo của Bộ Ngoại giao mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã làm việc với Đại sứ quán các nước. Các cơ quan chức năng của Việt Nam trước mắt sẽ ghi bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.



Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước từ ngày 1/7.

Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú.